

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)



นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ปัจจุบันอายุ ๔๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ จำนวนมาก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศในด้านการศึกษา และการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยปี ค.ศ. 2018 ท่ามกลางศึกลงศึกลง” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทั้งในและนอกองค์กร เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและตอบแทนสังคม ชุมชนและประเทศชาติ ผ่านการทำงานและโครงการที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในบทบาทรองประธานมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี อีกทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมของภาครัฐเสมอมา เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม การส่งเสริมด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โครงการช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน โครงการ “พัฒนาผู้นำ ปลุกต้นกล้า รักษาดินแดง” โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โครงการ “English Library for Kids” เป็นต้น และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งในและต่างประเทศ

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ให้ความร่วมมือในการฝึกสหกิจศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นต้น รวมทั้งการรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ (ฝังตัว) ในบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านขบวนการจัดซื้อ และด้านโลจิสติกส์ และให้นักศึกษาเข้าศึกษาปฏิบัติงานที่บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีเจซี ที่ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากแก้ว ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นการปฏิบัติงานจริงที่ใช้แนวคิดและหลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรตั้งแต่ส่วน Inbound Logistics และ Outbound Logistics

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป